

## Rước Kiệu bắt đầu Thánh Lễ

(Khóa Thánh Lễ Seattle #43. LM Goan Nguyễn Lợi)



Phúc âm theo thánh Maccô 11 tường thuật: Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. Một người đứng đó nói với các ông: "Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?" Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành nhánh lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!"

Và ngôn sứ Dacaria (khoảng -500 năm) là ngôn sứ của thời kỳ hồi hương sau cuộc lưu đày 70 năm tại Babilon. Trong sách Dacaria 9:9, chúng ta đọc lời sấm như sau về Đấng Messia: *Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của người đang đến với người: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.*

Theo sách Các Vua 1: 32-35, bấy giờ vua Đavít truyền lệnh: "Gọi vào đây cho ta tư tế Xadốc, ngôn sứ Nathan, ông Bơnaghiahu." Những người này vào chầu vua. Vua nói với họ: "Hãy đưa các bê tôi của Chúa Thượng các người đi theo các người; để Salômôn con ta cỡi con lừa cái của ta, rồi đưa nó xuống Ghikhôn. Ở đấy tư tế Xadốc và ngôn sứ Nathan sẽ xức dầu phong nó làm vua Ítraen; các người sẽ rúc tù và và hô to: "Vua Salômôn muôn năm!" Rồi các người sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên để cai quản Ítraen và Giuda."

Và khi Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem, sấm ngôn của Dacaria đã được thánh Matthêu và thánh Gioan xác nhận: một lời sấm của ngôn sứ đã được thực hiện. Và câu sấm được ứng nghiệm này có hiện hệ tới biến cố mà chúng ta đã đọc về Salomon, con của Đavít, đã được chọn lên ngôi: bấy giờ Đavít đã truyền cho Salomon cỡi trên con lừa của vua Đavít để xác nhận mình là con của vua Đavít và được phụ vương chọn làm vua kế vị.

Tương ứng với sự kiện Salomon cỡi lừa của vua Đavít để được xác nhận là thừa kế vua cha, Chúa Giêsu, Con của Vua Cả Trời Đất, Vua Thiên sai của chúng ta, cũng long trọng vào Đền thánh Giêrusalem cỡi lưng con lừa con, giữa tiếng hoan hô vang dậy của toàn dân, nhất là của những thiếu nhi Do thái.

